



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย  
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  
เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

\*\*\*\*\*

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ ข้อ ๑๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย  
เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการการ  
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ  
สำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม  
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทาง  
ราชการออกให้ประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการ  
ดังกล่าว อันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการ  
ออกให้ประชาชน ดังนี้

๑. ห้ามพนักงานส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ  
สำเนาทะเบียนบ้านกับผู้มาติดต่อราชการ
๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบคำขอ  
ให้พนักงานส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสาร  
ทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้น มาเพื่อใช้ประกอบคำขอ  
เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย  
เพื่อมาประกอบคำขอด้วยตนเอง
๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่น  
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ให้พนักงานส่วน  
ตำบลสร้างถ่อน้อยหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้  
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการทำสำเนาดังกล่าว
๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ  
พร้อมเอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย